

วิธีเล่นแบล็คแจ๊ค กลยุทธ์การเดิมพันเอาชนะเจ้ามือ

วิธีเล่นแบล็คแจ๊ค อย่างไรให้ได้เงินจำเป็นต้องมีเทคนิคเข้ามาช่วย ซึ่ง Blackjack เป็นเกมไพ่ที่นิยมเล่นกันมานาน ถือเป็นศิลปะแห่งการคำนวณและการใช้ไหวพริบในการเล่นพอสมควร ทำเงินได้ง่ายกว่า 90% ในหลายครั้งที่เราจะเห็นได้จากภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่อง มีคำศัพท์ที่ใช้เรียกในเกมนี้หลายอย่างเช่น หมอบ หยุด การเรียกไพ่ ซึ่งเป็นเกมไพ่ที่นิยมและต้องมึทักชะการเล่นให้มาก เพื่อความสำเร็จและการลุ้นทำแต้มไพ่ที่คุณจะต้องสังเกตให้รอบคอบเพราะบางครั้งแต้มไม่สูงก็มีสิทธิ์ชนะเจ้ามือได้เช่นกัน

กลยุทธ์วิธีเล่นแบล็คแจ๊คด้วยการเรียกไพ่

กลยุทธ์วิธีเล่นแบล็คแจ๊ค เราจะต้องทำแต้มให้ได้มากที่สุดไม่เกิน 21 แต้ม จึงจะเป็นผู้ชนะ โดยมันมีหลักการจั่วไพ่ที่ควรทราบดังนี้

- หยุดเรียกไพ่ หมายถึง การที่คุณมีไพ่ในมือนับแต้มได้ 17 , 18 , 19 , 20 แต้ม จะถือว่าอยู่ได้ไม่ต้องเรียกไพ่
- นับแต้มไพ่ได้ 16 แต้ม หมายถึง การที่เจ้ามือมีหน้าไพ่ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 เราไม่ควรเรียกจั่วไพ่เพิ่ม
 - ถ้าเจ้ามือมีหน้าไพ่ 7 , 8 เราต้องเรียกจั่วไพ่เพิ่ม ซ
 - เมื่อใดที่เจ้ามือหน้าไพ่ 9 , 10 หรือ A ให้เราหมอบทันทีเพราะเจ้ามือมีโอกาส 21 แต้มสูงมาก ยอมเสียเงินครั้งหนึ่งจะดีกว่า
- นับแต้มไพ่ได้ 13,14 แต้ม หมายถึง การที่เจ้ามือมีหน้าไพ่ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 เราไม่ควรเรียกจั่วไพ่เพิ่ม แต่ถ้าเจ้ามือมีหน้าไพ่ 7 , 8 เราต้องเรียกจั่วไพ่เพิ่มอีกใบ
- นับแต้มไพ่ได้ 12 แต้ม หมายถึง การที่เจ้ามือมีหน้าไพ่ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 เราไม่ควรเรียกจั่วไพ่เพิ่ม แต่ถ้าเจ้ามือมีหน้าไพ่ 7 , 8 , 9 , 10 , A เราต้องเรียกจั่วไพ่เพิ่มอีกใบ
- นับแต้มไพ่ได้ 11 แต้มหรือได้แต้มต่ำกว่านี้เราต้องจั่วไพ่เพิ่มอีกใบ จนกว่าจะมีแต้มใกล้เคียง 21 แต้มให้มากที่สุด แต่ก็ต้องระวังไม่ให้แต้มไพ่เกิน 21 แต้มด้วย
- กรณีที่ได้หน้าไพ่ในสองใบแรกรวมกันได้ 21 แต้ม ในรอบนั้นเราจะชนะเจ้ามือทันที แต่ถ้าเจ้ามือได้ 21 แต้มในสองใบแรกก็จะชนะรอบวงทันทีเช่นเดียวกัน ยกเว้นว่าเราจะมีแต้มเท่ากับเจ้ามือ

เทคนิคการนับแต้มไพ่ Blackjack ที่ควรทราบ

สำหรับเทคนิคการนับแต้มเกมไพ่แบล็คแจ๊ค เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับความสำเร็จของการเดิมพัน ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานที่ง่ายหากคุณนำมาใช้งานจะเพิ่มโอกาสชนะได้ง่ายขึ้น เมื่อเลือกเล่นผ่าน Website ที่จะช่วยให้คุณเล่นพนันทำเงินเร็วขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การพนัน มันก็คือการเสี่ยงโชค ไม่มีอะไรได้มาง่าย ๆ ต้องมีความอดทนและรอบคอบ ผู้เล่นต้องมีหลักการต่อการเดิมพันแต่ละครั้ง เพื่อรอจังหวะและไม่ควรวางเงินเดิมพันคราวละมาก ๆ ควรเน้นแบบเรื่อย ๆ ลงทุนน้อย จนกว่าเกมที่เราจะเข้าตรงตามแผน และการนับไพ่ต้องนับทุกใบที่เปิดออกมาให้กับทุกคน ปกติจะเล่นกันประมาณ 7 คนต่อโต๊ะ

หากจำไม่ได้ก็ให้จดเอาก็ได้ และการได้ไพ่คู่ก็ควรที่จะแยกออกทุกครั้ง แต่ถ้าได้ไพ่ที่ 13 หรือ 14 แต่มก็ให้หยุดเรียก เพราะความเสี่ยงที่จะได้ไพ่เกิน 21 แต่มสูง หรือ ถ้าได้ไพ่ออกมาเป็นเลข 2 แล้วให้เรานับไป 1 ถ้าใบต่อมาได้เลข 10 ก็ให้เรานั้น ลบออกไปนั่นเอง จะต้องนับแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ด้วยการรวมไปเรื่อย ๆ แต่ถ้าได้มากกว่า 16 เมื่อไหร่ก็จะถือว่าเป็นทางของเรา แล้ว เพราะว่าไพ่เล็กที่ออกมานั้นมีมากขึ้นแต่การที่เราจะได้รับไพ่แต่ม High ก็มีลุ่นมากขึ้นเช่นกัน หรือการนับแต่ม 10 , J , Q , K , A จะนับเป็น ลบหนึ่ง

วิธีเล่นแบล็คแจ๊คให้ชนะแบบเซียนได้เงินจริง

หากต้องการเดิมพัน Blackjack เพื่อให้ได้เงินรางวัลทุกครั้งควรมีวิธีเล่นแบล็คแจ๊คอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งใช้สูตรเข้ามาช่วยให้การเดิมพัน เพื่อให้มีโอกาสลุ้นทำเงินได้ง่าย ๆ ดังนี้

- เราจะดับเบิ้ลได้ ก็ต่อเมื่อเราได้ 10-11 แต่ม แต่ถ้าเจ้ามือได้แต่ม 2-10 แต่มให้เราเรียกขอไพ่เพิ่มอีกใบเพื่อลุ้นการได้ แต่มใกล้เคียง 21 แต่มให้มากขึ้น
- วิธีเล่นแบล็คแจ๊คให้เป็น ทุกคนจะต้องรู้จักการเดิมพันในหลายรูปแบบเพื่อให้พร้อมกับการรับมือได้ครบทุก Style เช่น เรามีไพ่ในมือ 12 แต่ม แต่ถ้าเจ้ามือมีไพ่ 2-6 แต่มเราก็ต้องเรียกขอไพ่เพิ่ม แต่ถ้าไพ่สองใบแรกได้ 17 แต่มขึ้นไปให้อยู่ทันที เพราะถ้าเราขอไพ่เพิ่มมีความเสี่ยงที่จะได้ไพ่แต่มเกิน
- การเล่นไพ่แบล็คแจ๊คที่ดี ไม่ควรแยกไพ่หลายคู่มากเกินไป การแยกไพ่คู่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยให้มีโอกาสชนะได้ง่าย แต่ว่าจะไม่ควรแยกไพ่คู่ 6 หรือคู่ 10 เพราะจะมีโอกาสแพ้ได้ค่อนข้างสูง หากจั่วไพ่เพิ่มจะทำให้คุณเสียเปรียบในการเล่นเกมเพราะคุณจะมีโอกาสได้แต่มเกิน 21 มีความเป็นไปได้สูง

พัฒนาการเล่นไพ่แบล็คแจ๊คจากอดีตสู่ปัจจุบัน

การเล่นพนันเกมไพ่ยอดนิยมซึ่งมีวิธีเล่นแบล็คแจ๊คที่มีความคล้ายกับเกมไพบาคาร่าซึ่งมีต้นกำเนิดเกิดขึ้นในการเล่นไพรวาว ๆ ปี 1700 เรียกได้ว่าเป็นต้นกำเนิดจากเมืองแร่ทางตะวันตกของอเมริกา แต่ว่ารูปแบบการเล่นเกมในสมัยนั้นอาจมีความแตกต่างจากสมัยนี้ไปตามกาลเวลา ซึ่งในสมัยนั้นถือว่าเป็นเกมพนันที่ได้รับความนิยมอย่างมาก และมีให้เล่นพนันใน คาสิโนเกือบทุกแห่ง ในยุคนั้นการเล่นแต่ละครั้งต้องเดินทางไปยังคาสิโนถึงจะเดิมพันได้

ทุกวันนี้วิธีเล่นแบล็คแจ๊คผ่านเว็บไซต์ สามารถเข้าถึงระบบการใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา รูปแบบทันสมัยมากขึ้น เพื่อความคล่องตัวของการใช้งานในระบบ Online ช่วยให้เดิมพันง่าย และใคร ๆ ก็เดิมพันได้ จึงไม่ต้องเดินทางไปเล่นถึงคาสิโนจริงเพียงใช้งานผ่านเว็บไซต์ ด้วยคอมพิวเตอร์, มือถือแบบสมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ต ไอแพด ระบบต่าง ๆ อย่างแอนดรอยด์, ไอโอเอส, วินโดวส์ ฯลฯ ทั้งนี้รูปแบบการใช้งานที่ยังคงความสนุกเอาไว้ได้อย่างดี พร้อมทั้งมีเคล็ดลับและกลยุทธ์ในการเดิมพันได้หลากหลายมากขึ้น

ความนิยมเล่นในการเล่นไพ่ Blackjack

กระแสความสนุกของการเล่นเกมไพ่ Blackjack มีวิธีเล่นแบล็คแจ๊คไม่ยาก จนกลายเป็นอีกหนึ่งเกมไพ่ที่ใคร ๆ มักจะเลือกเล่นพนัน ถือว่าเป็นเกมไพ่ที่เราต้องเน้นการชิงไหวพริบในการเดิมพันพอสมควร เพราะมันจะทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จในการเล่นพนันได้ ซึ่งการเดิมพันแต่ละครั้งทุกท่านต้องใช้ความสามารถและการวิเคราะห์ของตนเองเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเดิมพัน ที่สำคัญไปกว่านั้น ประสบการณ์ต้องมี ความเชี่ยวชาญต้องได้ เพราะมันต้องใช้ความสามารถตนเองล้วน ๆ ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เลย เมื่อมีประสบการณ์เยอะเท่าไรมันก็จะสามารถจะช่วยลดอัตราการเสียเปรียบเจ้ามือได้มากเท่านั้น เพราะคุณจะมีเทคนิค ทริคต่าง ๆ ด้วยการใช้กลยุทธ์ ที่ไม่ซับซ้อนเหมือนเกมอื่น ๆ

ปัจจุบันนี้ความนิยมของการเล่นเกมไพ่แบล็คแจ๊ค สามารถร่วมสนุกผ่านเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา แต่ก็ควรเลือกเล่นเว็บที่น่าเชื่อถือ มีรูปแบบการใช้งานที่ทันสมัย เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน หากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากลองเล่นเกมส์ Blackjack ก็ให้ลองหัดศึกษาข้อมูลการเล่น กติกาต่าง ๆ ก่อนอย่างการนับแต้มหน้าไพ่ มันอาจจะแตกต่างจากการนับแต้มแบบเกมไพ่ชนิดอื่น ๆ เมื่อเรารู้วิธีการนับแต้มแล้วก็ให้หัดลองเล่นไปเรื่อย ๆ จนคล่อง ซึ่งสมัยนี้เว็บคาสิโนออนไลน์ส่วนใหญ่มีเครดิตให้ทดลองเล่นฟรีกันทั้งนั้น